

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY

**tại Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW
ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

Ngày 09/4/2024, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Kết luận số 01). Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy báo cáo 03 năm thực hiện Kết luận số 01, các ý kiến tham gia thảo luận của các đơn vị, địa phương tại Hội nghị; Ban Thường vụ Thị ủy kết luận như sau:

I- Kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01

Sau hơn 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, đảm bảo kế hoạch, yêu cầu đề ra. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân. Việc triển khai và xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch năm được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị. Phương pháp và hình thức tổ chức việc học tập, quán triệt được chú trọng và có nhiều đổi mới, sáng tạo; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền của cấp ủy cơ sở trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có nhiều tác động tích cực đến tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mỗi người dân. Nhiều tập thể, cá nhân đã có những mô hình hay, cách làm sáng tạo với những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực”... Các địa phương, đơn vị đã chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống xã hội và đề ra biện pháp để tập trung chỉ đạo, giải quyết mang lại kết quả thiết thực, phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và công dân; tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, từ đó tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, phát huy nội lực phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Kết luận số 01 trong thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: (1) Một số chi, đảng bộ chỉ đạo, tổ chức triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt có lúc chưa tập trung; chưa chú trọng việc quản lý, giám sát đảng viên, công chức, viên chức trong thời gian tham gia học tập, nghiên cứu; nội dung xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cấp ủy cơ sở còn chung chung, chủ yếu theo đề cương hướng dẫn; việc liên hệ tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan, đơn vị chưa cụ thể; (2) Việc cụ thể hóa nội dung chuyên đề hằng năm, sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm hằng quý ở một số chi bộ thôn, tổ phố còn hạn chế. Công tác tuyên truyền gương điển hình “người tốt”, “việc tốt” chưa được duy trì thường xuyên, chưa tạo sức lan tỏa sâu rộng và chưa có nhiều mô hình mới hiệu quả; (3) Một số mô hình đã đăng ký đạt kết quả chưa rõ nét; một vài đảng viên thiếu tu dưỡng, chưa tự giác trong học tập, công tác, rèn luyện, chưa tích cực “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh.

II- Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới

1. Tập trung chỉ đạo, triển khai và đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01 gắn với thực hiện Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; kịp thời chấn chỉnh trong học tập, gắn với xây dựng kế hoạch phấn đấu của cá nhân trong phòng, chống suy thoái, rèn luyện đạo đức, lối sống.

2. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Kết luận số 01 và các văn bản liên quan, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo chuyển biến trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Đưa việc học tập trở thành công việc thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị; tạo nên ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên.

3. Thực hiện tốt các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững chế độ sinh hoạt Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01 gắn với các quy định nêu gương của địa phương, đơn vị. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay; đồng thời, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

4. Thực hiện hiệu quả Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp giữa bí thư các cấp ủy Đảng với Nhân dân.

5. Tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong các cơ quan, đơn vị, trường học theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

III- Tổ chức thực hiện

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận này để tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Thị ủy (qua Ban Tuyên giáo Thị ủy).

2. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện Kết luận số 01, việc thực hiện nội dung đã cam kết của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

3. Ban Tuyên giáo Thị ủy thường xuyên theo dõi việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01 và Kết luận này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Thị ủy theo dõi, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo),
- Các đồng chí UVBTV Thị ủy,
- Các cơ quan chuyên trách TMGV Thị ủy,
- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức CT-XH thị xã,
- Các đảng ủy, chi bộ trực thuộc Thị ủy,
- C, PC, NC-TH Văn phòng Thị ủy,
- Lưu Văn phòng Thị ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Đỗ Tâm Hiền